



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือก  
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  
๒๕๖๐ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางจุฑารัตน์ สุพรรณจิตwana	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒.	นางสาววิภาพรรณ ชัยเจริญวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	งานพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๒ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน  
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ  
๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลา  
ที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชลิต ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๑	นางจุฑารัตน์ สุพรรณจิตวนา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๗๘๙๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๗๖๓	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด							
๒. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากการติดเชื้อร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลันและเลือดเป็นกรด							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน							
กรณีศึกษา : การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Septic shock โดยใช้แนวคิดของ FANCAS							
๒	นางสาววิภาพรรณ ชัยเจริญวรรณ	งานพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๗๘๖๑๗	งานพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๗๘๖๐๕	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเพื่อปิดรูรั่วผนังกันหัวใจห้องบน ด้วยแผ่นสังเคราะห์ (ASD Closure)							
๒. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบ Total Intravenous Anesthesia (TIVA) ในผู้ป่วยที่มาทำหัตถการ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน							
กรณีศึกษา : . การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ Total Intravenous Anesthesia (TIVA) ในผู้ป่วยที่มาทำหัตถการ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี							
				 (นายชลิต ทองประยูร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์			